



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

### เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลระบบประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลระบบประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลประปา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ปฏิบัติงานทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานตามตารางเข้าเวรปฏิบัติงานที่ อบต.ดงเมืองกำหนด จำนวน ๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุดม เดชไธสง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้า พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลประปา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปฏิบัติงานทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานตามตารางเข้าเวรปฏิบัติงานที่ อบต.ดงเมือง กำหนด จำนวน ๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุดม เดชไธสง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลประปา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ปฏิบัติงานทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานตามตารางเข้าเวรปฏิบัติงานที่ อบต.ดงเมือง กำหนด จำนวน ๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุดม เดชไธสง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลประปา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ปฏิบัติงานทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานตามตารางเข้าเวรปฏิบัติงานที่ อบต.ดงเมือง กำหนด จำนวน ๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุดม เดชไธสง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปฏิบัติงานทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานตามตารางเข้าเวรปฏิบัติงานที่ อบต.ดงเมือง กำหนด จำนวน ๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุดม เดชไธสง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลประปา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ปฏิบัติงานทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ผลัดเปลี่ยนเวลาการทำงานตามตารางเข้าเวรปฏิบัติงานที่ อบต.ดงเมือง

กำหนด จำนวน ๑ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอุดม เดชไธสง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บุญ จันทวงษา

(นายบุญ จันทวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง